

## PHỦ THỦ TƯỚNG

**THÔNG TƯ số 1162-TTg ngày 4-12-1956**  
**ấn định nhiệm vụ quyền hạn Ủy ban**  
**cải cách ruộng đất các cấp về công tác**  
**sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng**  
**đất và chỉnh đốn tổ chức.**

Công tác cải cách ruộng đất về căn bản đã hoàn thành, Chính phủ đang tiến hành sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức. Các Ủy ban cải cách ruộng đất các cấp có nhiệm vụ giúp Chính phủ trung ương và các Ủy ban Hành chính các khu, tỉnh, thành phố tiến hành việc sửa chữa sai lầm được tốt.

Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ và theo đề nghị của Ủy ban cải cách ruộng đất trung ương, nay ấn định nhiệm vụ quyền hạn, và lề lối làm việc của các Ủy ban cải cách ruộng đất các cấp như sau :

### 1) Nhiệm vụ, quyền hạn :

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ thi việc sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức là trách nhiệm của Chính phủ và các cấp chính quyền. Ủy ban cải cách ruộng đất trung ương và các Ủy ban cải cách ruộng đất khu, thành phố, tỉnh là những cơ quan chuyên môn giúp Chính phủ và các cấp chính quyền trong việc sửa chữa sai lầm. Về chỉ đạo công tác, Ủy ban cải cách ruộng đất trung ương không có quan hệ dọc với Ủy ban cải cách ruộng đất khu, thành phố, tỉnh ; Ủy ban cải cách ruộng đất trung ương không trực tiếp ra chỉ thị cho các cấp dưới. Mọi việc chỉ đạo đều do Thủ tướng phủ và Ủy ban Hành chính các cấp trực tiếp làm.

*Ủy ban cải cách ruộng đất trung ương có nhiệm vụ :*

a) Giúp Hội đồng Chính phủ và Thủ tướng phủ theo dõi tình hình về sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức.

b) Giúp Hội đồng Chính phủ và Thủ tướng phủ khởi thảo những chính sách có quan hệ đến cải cách ruộng đất và sửa chữa sai lầm.

c) Giúp Hội đồng Chính phủ và Thủ tướng phủ chuẩn bị tổng kết toàn cuộc vận động cải cách ruộng đất.

*Ủy ban cải cách ruộng đất khu, thành phố, tỉnh có nhiệm vụ :*

a) Giúp Ủy ban Hành chính khu, thành phố, tỉnh theo dõi tình hình sửa chữa sai lầm ở địa phương.

b) Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương mà đề nghị với Ủy ban Hành chính khu, thành phố, tỉnh những ý kiến góp vào chính sách của Chính phủ.

c) Căn cứ vào chỉ thị hướng dẫn của Chính phủ mà giúp Ủy ban Hành chính địa phương chuẩn bị tổng kết toàn cuộc cải cách ruộng đất ở địa phương.

### 2) Cơ quan Ủy ban cải cách ruộng đất trung ương :

a) Ban thường trực gồm có những vị dưới đây :

Ô. Phạm-văn-Đông,	Chủ nhiệm,
Trương-Chinh,	Phó chủ nhiệm,
Nghiêm-xuân-Yêm,	Phó chủ nhiệm,
Vũ-dình-Hộc,	Ủy viên thường trực,
Trần-quốc-Hoàn,	Ủy viên thường trực,
Trần-đức-Thịnh,	Ủy viên thường trực,

kiêm Tổng thư ký

b) Lề lối làm việc của Ủy ban cải cách ruộng đất trung ương :

Ủy ban cải cách ruộng đất trung ương họp tháng họp một lần, trừ trường hợp bất thường Ban thường trực sinh hoạt từ 7 đến 10 ngày một lần đề :

— Theo dõi, nắm tình hình tiến hành sửa chữa sai lầm ;

— Thảo luận những chính sách có quan hệ đến cải cách ruộng đất và việc sửa chữa sai lầm góp ý kiến xây dựng thêm chính sách cụ thể về sửa chữa sai lầm rồi trình Hội đồng Chính phủ hay Thủ tướng phủ xét định.

Mỗi khi Ban thường trực họp sẽ có Chánh văn phòng Thủ tướng phủ và đại diện Bộ Nội vụ tham dự. Khi có những việc quan hệ đến các ngành thì sẽ mời các vị Bộ trưởng hoặc Trưởng ban các ngành đó tới dự.

### c) Cơ quan Văn phòng :

Văn phòng của Ủy ban cải cách ruộng đất trung ương này đặt thành một bộ phận trực thuộc Thủ tướng phủ, do ông Tổng thư ký Ủy ban cải cách ruộng đất trung ương trực tiếp phụ trách.

### 3) Các Ủy ban cải cách ruộng đất khu, thành phố và tỉnh :

Căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban cải cách ruộng đất trung ương và các cấp, căn cứ vào tổ chức và lề lối làm việc của Ủy ban cải cách ruộng đất trung ương và văn phòng, các Ủy ban Hành chính khu, thành phố, tỉnh sẽ chấn chỉnh lại Ủy ban cải cách ruộng đất khu, thành phố, tỉnh ở những nơi đã có Ủy ban cải cách ruộng đất. Văn phòng Ủy ban cải cách ruộng đất nên sát nhập thành một bộ phận của văn phòng khu hay văn phòng tỉnh, thành phố.

Ở những tỉnh chưa có Ủy ban cải cách ruộng đất thì sẽ đợi Thủ tướng phủ nghiên cứu xem có cần thành lập Ủy ban cải cách ruộng đất tỉnh không.

Trong khi chờ đợi, những tỉnh chưa có Ủy ban cải cách ruộng đất cần tăng cường cán bộ cho bộ phận văn phòng để giúp Ủy ban Hành chính tỉnh theo dõi việc sửa chữa sai lầm.

Ủy ban Hành chính tỉnh nên triệu tập các hội nghị mở rộng có đại biểu các chính đảng, nhân sĩ trong Mặt trận, đại biểu ngành công an, tư pháp, v.v... để tranh thủ ý kiến và động viên lực lượng của các ngành, các đoàn thể tích cực tham gia việc sửa chữa sai lầm.

Hà-nội, ngày 4 tháng 12 năm 1956

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

PHAN - KẾ - TOẠI

### **CHỈ THỊ số 1172-TTg ngày 10-12-1956 về việc gấp rút đẩy mạnh phòng hạn chống hạn, đảm bảo kế hoạch vụ chiêm năm 1957.**

Từ đầu năm đến tháng 9 mưa nhiều, lượng nước mưa đã hơn mức trung bình hàng năm. Gần đây mưa rất ít, ở một vài vùng nước sông đã thấp hơn mức nước tháng này năm ngoái. Nhiều nơi lại đề mất nước dự trữ trong đồng, để một số người tự ý xẻ bờ tháo nước bắt cá, làm cho hạn càng thêm gay gắt: mạ đã bị héo khô, một số đồng chiêm cũng thiếu nước. Các hệ thống nông giang ít được chú ý tu bổ, công tác quản lý nước, giữ gìn nước, đập, cống rãnh, thiếu người chuyên trách; việc huy động dân công tu bổ nông giang lại khó khăn, do đó một số hệ thống nông giang không chắc bảo đảm nước kịp mùa.

Nếu ngay từ bây giờ không đẩy mạnh công tác phòng hạn, chống hạn, thì sau này ta sẽ có nhiều khó khăn, sẽ bị động như đầu năm 1956, và phải tốn rất nhiều công của để đảm bảo sản xuất vụ chiêm.

#### **1) Phương châm công tác phòng hạn chống hạn là:**

— Phải lấy việc phòng hạn là chính, chống tư tưởng chờ đợi trời, chú ý phát triển tiểu thủy nông, chống tư tưởng ỷ lại vào đại và trung thủy nông, hoặc ỷ lại vào máy bơm.

— Phải giữ nước, tìm nước, tiết kiệm nước, kết hợp công tác thủy lợi với phương pháp thâm canh chống hạn.

— Phải khẩn trương, nhưng phải chu đáo; phải có kế hoạch sát từng vùng, tìm biện pháp có lợi nhất, tránh lãng phí sức dân. Việc huy động sức người và của phải đứng trên nguyên tắc tự nguyện tự giác, và người hưởng nhiều đóng góp nhiều, người hưởng ít đóng góp ít.

#### **2) Nội dung công tác cho từng vùng**

— Vùng có trung hoặc đại thủy nông, cần vận động nông dân gấp rút tu bổ và giữ gìn nông giang. Giáo dục ý thức tiết kiệm nước, củng cố các Ban quản trị nông giang, Ban thủy lợi xã và sử dụng các tổ chức đã có tập quán trong nông dân. Có nội quy phân phối sử dụng nước hợp lý, có sự tham gia ý kiến của dân, tránh những sự tranh giành nước có thể xảy ra. Ở những nơi có điều kiện và theo sự hướng dẫn của cơ quan thủy lợi, có thể kéo dài và mở rộng thêm nông giang cho kịp mùa cấy.

— Vùng không có nông giang (vùng đồng bằng hay vùng núi): Tùy khả năng của từng nơi mà đắp đập, đắp bờ giữ nước, đào thêm mương, ngòi, sửa chữa, nạo vét ao giếng, phát triển dụng cụ tát nước.

Những nơi không có điều kiện cấy lúa, phải chuyển sang trồng cây công nghệ, hoặc hoa màu không phát triển cấy chiêm bữa bãi.

Đối với cây công nghệ và hoa màu cũng phải chú ý chống hạn.

— Vùng đồng chiêm, chú ý đóng các cống tiêu thủy, dành nước để tát lên ruộng cao, nhưng cũng không vì thế mà để ruộng sâu bị lỡ thời vụ. Phải giữ nước và tháo nước đúng mức để cho mọi nơi đều cây cấy kịp thời.

— Vùng bị nước mặn, phải tranh thủ rửa mặn, cào mặn, dự trữ nước hoặc chuyển trồng các loại cây thích hợp, không cấy lúa một cách phiêu lưu.

Ở tất cả mọi nơi có cống, phải tranh thủ mở cống lấy nước ngọt trên sông kịp thời.

— Dùng mọi cách thâm canh: bón phân, xới đất, v.v... để chống hạn.

#### **3) Máy điều cần chú ý đề lãnh đạo chống hạn:**

Việc quan trọng hơn hết là phải làm cho cán bộ và nhân dân thấy rõ phòng hạn, chống hạn là yếu tố quyết định cho việc cấy chiêm, bảo đảm lương thực. Chống tư tưởng ngại khó, cho rằng phải sửa sai xong mới có thể vận động phòng hạn chống hạn. Phải ra sức khắc phục những khó khăn hiện tại trong việc huy động dân công để sửa chữa kịp thời các công trình thủy nông.